

# TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

\*

Số [so]-CV/TU

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW  
ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày[ng]tháng[th]năm 2024

- Kính gửi:*
- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
  - Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
  - Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
  - Trường Chính trị tỉnh.

Qua hơn 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (*sau đây viết tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW*) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, tổng kết và chỉ đạo trong thực tiễn của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tiếp tục được nâng cao, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... của cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.

Tuy nhiên, trong thực tiễn còn có những hạn chế nhất định: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện chưa đồng bộ; các đề tài nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn hạn chế về số lượng, nội dung chủ yếu là vận dụng thế giới quan, phương pháp luận và được thực hiện chủ yếu ở cấp tỉnh; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị chưa đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả còn hạn chế; công tác nghiên cứu, phản biện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc chưa kịp thời.

Căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 7916-CV/BTGTW ngày 07/3/2024 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ

Chí Minh trong tình hình mới” và tình hình thực tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

**1.** Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới theo Chỉ thị số 23-CT/TW và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác lý luận chính trị như: Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

**2.** Tăng cường tổng kết thực tiễn, gắn với nghiên cứu lý luận, phát triển và vận dụng lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng để đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có cơ sở khoa học, đúng đắn, phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;... Vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, góp phần giải quyết nhanh, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Nâng cao năng lực tư duy, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền, ứng dụng có hiệu quả những kiến thức, thành tựu mới của khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị,... trong sản xuất, đời sống, học tập, công tác. Tiếp thu, phổ biến, tuyên truyền hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam trong thời kỳ mới; phát huy giá trị truyền thống, xây dựng văn hóa, con người Đông Nai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

**3.** Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ làm công các nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị tại các cơ quan, địa phương, đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đồng thời, có cơ chế, chính sách và ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

**4.** Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, ứng dụng công nghệ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác quản lý, tổ chức giáo dục, giảng dạy, học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đưa việc bồi dưỡng lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở đi vào nền nếp, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả. Lấy kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức giáo dục, học tập, tuyên truyền, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, của xã hội. Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân có khả năng phân biệt đúng - sai, phải - trái; nâng cao sức đề kháng, năng lực phản biện, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, trước mọi thông tin giả, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, trước mặt trái của cơ chế thị trường và trong quá trình hội nhập quốc tế.

**5.** Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh của thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chuyên gia giỏi về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ,... để cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, đủ sức phản bác có hiệu quả với những thông tin giả, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những trang mạng xã hội tung tin giả, xuyên tạc, thông tin xấu, độc.

**6.** Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và nội dung công văn này, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (a+b).
- Các đ/c TVTU,
- CP.VPTU- C5, T, C3,
- Lru VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**□  
HỒ Thanh Sơn**